

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าทรงตัว หลังจากขาดปัจจัยใหม่-แรงซื้อขายใกล้เคียงกัน

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าทรงตัวจากปลายสัปดาห์ก่อน เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยใหม่ รวมทั้งแรงซื้อขายมีเข้าในระดับที่ใกล้เคียงกัน และค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายปี

*ยูโรอ่อนลงในวันนี้ และมีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาลงในขณะนี้ ขณะที่ดอลลาร์ทรงตัว โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้น หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

*ยูโรเผชิญแรงกดดันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับระดับหนี้สินในประเทศรอบนอกยูโรโซน และนักลงทุนจำนวนมาก คาดว่าแรงกดดันจะยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่บรรดาผู้นำสหภาพยุโรป จะประชุมในปลายสัปดาห์นี้

*เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทางการเงินประกาศเพิ่มเพดานการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ อีก 0.50% โดยเป็นการปรับเพิ่มครั้งที่ 3 ภายในเวลา 1 เดือน และเป็นครั้งที่ 6 ในปีนี้

*การดำเนินการดังกล่าว ซึ่งมีขึ้นหลังเงินปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งในเดือนต.ค.และปรับเพิ่มเพดานการกันสำรองของธนาคาร 2 ครั้งในเดือน พ.ย. ซึ่งถือเป็นการดำเนินการครั้งล่าสุดของทางการเงิน ในการคุมซับสภาพคล่องส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจ

*ดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้ทรงตัว โดยแทบไม่ได้รับผลกระทบจากรายงานอัตราเงินเฟ้อของจีนที่พุ่งขึ้น และจากการที่จีนปรับเพิ่มเพดานการกันสำรองของภาคธนาคาร

*09.36 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.04/09 จาก 30.05/09 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.05/09 จาก 30.04/09 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 83.93/98 จาก 83.92 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3184/87 จาก 1.3227 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"ตลาดค่อนข้าง mix แล้ววอลุ่มบาง real flow ไม่ค่อยมีเท่าไร พอมีเข้ามาซื้อขายก็ชนกันไป ก็เลยอยู่ใน range" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา มองว่า เงินบาทในวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ ที่แนวรับ 30.10 และแนวต้าน 30.05 ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายปี อีกทั้งยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่มีนัยสำคัญเข้ามาในช่วงนี้

อย่างไรก็ตาม หากระหว่างวันมีปัจจัยใด ๆ ที่เห็นผลกระทบได้ชัดเจนเข้ามา เงินบาทก็อาจจะแกว่งตัวได้แรงเช่นกัน เพราะปริมาณซื้อขายไม่มากนัก ทำให้การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท มีโอกาสผันผวนได้มากในช่วง

Source: Bisnews

*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า
ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้